



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่อง มาตรการให้เด็กและผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่มารับ-ส่งบุตรหลาน

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ทำกิจกรรมรณรงค์ และ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำให้กับประชาชน ในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์รับ - ส่ง เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บหรือ เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและกำหนดมาตรการให้ผู้ ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง โดยอาจบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาและอาสาสมัครหรือประสานความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชนในลักษณะทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ๒. กำหนดพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มารับ - ส่งเด็กปฐมวัยด้วยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวก นิรภัยทุกคน ปฏิบัติตาม ข้อตกลง และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐% ติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เห็นเด่นชัด และให้มีมาตรการบังคับใช้อย่าง จริงจังและหากมีการฝ่าฝืนอาจกำหนดมาตรการอย่างหนึ่ง อย่างใดตามความเหมาะสม ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็ก ปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย และ “มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้ที่มี วินัยจราจรการใช้รถยนต์เด็กทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมควร นัยดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

.....

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ บริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ข้อ ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จึงกำหนด มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจรและมีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีมาตรการให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ในเวลาที่มารับและส่งเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อบุตร หลาน และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางสัญจร ในการเดินทางฯ ด้วยการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จึงขอประกาศการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครองในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง